

Quang Vu
Sat, May 2 at 10:34 AM

"Gà cùng mọt Mọt chọi hoai đá nhau."

Nhân dịp kỷ niệm ngày đau thương 30 tháng Tư, tôi tôi hỏi bạn thân mình cũng như tất cả những ai là người Việt Nam: "sau 45 năm, tất cả người Việt Nam có thể sống đoàn kết giữa một rịt nhiều khác biệt: khác biệt về miền vùng, giọng nói, tôn giáo, nghề nghiệp và chính trị."

Tôi vẫn nhớ câu trả lời: "Bạn ơi thì ông lý bí cùng. Tuy rằng khác gì ông như ông CHUNG MỌT GIÀN. Mọt giàn đây có nghĩa là tuy có nhiều khác biệt khác nhau nhưng cùng chung mọt dòng máu dân tộc Việt Nam. Hay mọt nói khác: "Gà cùng mọt Mọt chọi hoai đá nhau."

Tôi hiểu hai câu trả lời trên như là lời khuyên dục chân thành của Cha Ông Việt Nam ta. Tuy nhiên, tôi không thể chấp nhận lời khuyên này để có thể sống trong đời sống hàng ngày của người Việt Nam khi đời sống vẫn đời sống loạn.

Khi có dịp làm việc với những người sống dân khác không phải là người Việt Nam. Những sống dân khác đã có những nhận xét về người Việt Nam như thế này: "mọt cá nhân người Việt Nam thì ông là giới hạn mọt cá nhân của mọt người sống dân khác. Tuy nhiên, mọt tập thể người Việt Nam làm việc chung không thể thành công bằng mọt tập thể của những sống dân khác bởi vì người Việt Nam không có tình thần tập thể để làm việc chung. Ai cũng mưu lợi cho mình hơn người khác."

Tôi tôi hỏi nhận xét này có đúng không và tại sao những sống dân khác lại có mọt nhận xét về người Việt Nam như vậy. Tôi QUAN SÁT bạn thân tôi là mọt người Việt Nam cũng như những người Việt Nam khác cũng rất lâu rồi. Tôi ngày tôi bước vào đời để đi làm kiếm tiền và đến nay cũng đã hơn 20 mọt năm. Tôi xin được chia sẻ những gì tôi nhìn thấy nói tôi là mọt người Việt Nam cũng như nói rất nhiều những người Việt Nam khác. Điều tôi nhìn thấy đó là người Việt Nam mình rất buồn về khuynh hướng so sánh, cạnh tranh và ăn thua để để cho người bạn thân mình hơn người khác.

Người Việt Nam mình nhìn sự khác biệt như là một nguy cơ xấu vì sự một cá nhân khác hẳn mình. Cho nên, một cá nhân Việt Nam cho dù giỏi biết mấy cũng kiếm cách khai trừ sự khác biệt vì sự một cá nhân khác sự hèn hèn và thay thế cho đồng cấp họ. Tôi cũng từng nghe một cá nhân giỏi người Việt Nam nói như thế này: "Tôi giỏi để tôi giúp bạn nhưng vì một điếu kiêu là bạn phải nghe tôi. Nếu bạn bắt đồng ý kiêu với tôi cho một lần thì bạn sẽ biết tay tôi." Có lẽ và chắc hẳn máu so sánh, cạnh tranh và ăn thua đó của người Việt Nam đã làm cho một tập thể của người Việt Nam mình làm việc không thể có hiệu quả và năng suất cao như những tập thể của các nước khác.

Tôi được biết qua truyền thông, chính phủ Cộng Sản Việt Nam hiện tại đang kêu gọi Cộng Đồng Việt Nam Hải Ngoại xóa hẳn thù địch hợp tác với tất cả người Việt Nam trong nước cũng như Hải Ngoại để xây dựng và phát triển Việt Nam. Đây là một lợi ích và tích cực. Tuy nhiên, sự đoàn kết dân tộc cũng kêu gọi chính phủ Cộng Sản Việt Nam có khả năng nhìn nhận những khác biệt từ phía Cộng Đồng Việt Nam Hải Ngoại như là MỘT CÁCH HỢP TÁC ĐỂ XÂY DỰNG MỘT ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM GIÀU MẠNH và dân chủ thực sự. Dân chủ thực sự nghĩa là người dân Việt Nam thực sự có tiếng nói và có quyền bầu cử đồng phái để đi diên cho họ lãnh đạo đất nước. Đó mới thực sự là nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Đồng nhìn sự khác biệt như là một nguy cơ xấu và cần phải được điệt trừ. Thứ nhất, chính phủ Cộng Sản Việt Nam còn kết tội cho những khác biệt là "phần đồng và phần quốc" và cần phải bắt bớ và bắt tù.

Mọi mong rằng chia sẻ này sẽ khơi dậy một ý thức về một dân tộc Việt Nam đoàn kết biết nhìn nhận những sự khác biệt như là một CÁCH HỢP TÁC NGHIỆM cho cả tập thể và cả một dân tộc và đất nước Việt Nam để chung lợi ích giữa Tàu luôn hăm he lên chiềm lãnh thổ Việt Nam. Xin đồng nhìn sự khác biệt như là một NGUY CƠ XẤU cần phải điệt trừ vì nếu vậy dân tộc Việt Nam sẽ không có sự phát triển và sự đoàn kết để chung lợi ích giữa Tàu xâm lược.

Nếu được vậy, Ông Cha Việt Nam sẽ mãi nguy hiểm khi nhìn thấy người Việt Nam sẽ nghe lời khuyên: "Bầu cử và thiếp ngụy bí cùng. Tuy rằng khác gì người CHUNG MỘT GIẢN". Hay một nói khác: "Gà cùng một Mổ chung hoài đá nhau."
